



krungsri
Auto

หรือ MUFG หนึ่งใน
สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ประกาศธนาคาร

แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่กลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้รับการแจ้งเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ว่ามีพนักงานฝ่ายการตลาด บริษัท ออยุธยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในสำนักงานกรุงศรี ออโต้ ชั้น 16 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพนักงานรายดังกล่าว **ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และไม่ได้เดินทางไปยังพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยง** คาดว่าสาเหตุเกิดจาก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 พนักงานรายดังกล่าวได้เข้าเรียนคอร์สพิเศษที่บ้านอาจารย์ท่านหนึ่ง ต่อมาภายหลังทราบว่าผู้สอนมีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ต่อมาในวันที่ 6 เมษายน 2564 พนักงานรายนี้เริ่มมีอาการไข้ ไอ และเจ็บคอ จนกระทั่งช่วงค่ำวันที่ 7 เมษายน 2564 ได้รับการแจ้งจากอาจารย์ว่าติดเชื้อ COVID-19 ดังนั้น ในวันรุ่งขึ้น 8 เมษายน 2564 พนักงานรายนี้ จึงได้ไปตรวจและทราบผลการตรวจเบื้องต้นว่าติดเชื้อ COVID-19 เช่นกัน

ทั้งนี้ พนักงานรายดังกล่าวได้มาปฏิบัติงานที่สำนักงานในวันที่ **5 เมษายน 2564 เป็นวันสุดท้าย** โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน นอกจากนี้ พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับพนักงานรายดังกล่าวได้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ได้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

1. ให้พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานรายดังกล่าวหยุดปฏิบัติงานในสำนักงานโดยทันที รวมถึงกักตนเองเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน และทำการรายงานสุขภาพทุกวัน ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ยังไม่พบผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติม
2. ปิดทำการสำนักงานกรุงศรี ออโต้ ชั้น 16 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ **ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน 2564** เพื่อทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค **โดยจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 12 เมษายน 2564**
3. รายงานกรณีดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขอเน้นย้ำว่าธนาคารฯ มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เป็นมาตรฐานตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และจัดให้มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำในบริเวณที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อธนาคารเป็นสำคัญ